

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

คำชี้แจง

การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา สงขลา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลสัมฤทธิ์ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จำนวน ๒๒ ข้อการประเมิน และระดับคุณภาพดีเลิศ จำนวน ๓ ข้อการประเมิน ในส่วนของการจัดการศึกษา วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพกำลังคน ระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับเทคนิค ไปใช้ให้มีคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพและศักยภาพในการนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีปฏิบัติการ) พร้อมกันนี้ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จำนวน ๔ มาตรฐาน ๑๓ ประเด็นการประเมิน โดยมีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และมาตรฐานที่ ๔ การช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียน เช่นเดียวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยมีค่าร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวมเท่ากับ ๙๘.๖๐ โดยมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ด้านความรู้ ๒) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ๓) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๔) ด้านด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ๕) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ๖) ด้านการบริหารจัดการ ๗) ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ๘) ด้านบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ๙) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ๑๑) ด้านส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ๑๒) ด้านระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ ๑๓) ด้านการให้บริการแก่ผู้เรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

กรกฎาคม ๒๕๖๓